



คู่มือบริการประชาชน การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม



คำนำ

คู่มือบริการประชาชนการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการจัดการมลพิษโดยประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รู้จักสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง หากปล่อยให้มีการกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสียหายจากปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านการเกิดมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่แหล่งอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หากได้มีการแก้ไขปัญหา มลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา มลพิษด้านต่าง ๆ ได้ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

คณะผู้จัดทำคู่มือบริการประชาชนการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับ ปัญหาความเดือดร้อนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จะได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษ ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทาง และได้รับการจัดการแก้ไขปัญหา มลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว และทำให้ พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนกลับมาอย่างเป็นปกติสุขต่อไป

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- มลพิษทางสิ่งแวดล้อม	๑
- มลพิษทางน้ำ	๑
- มลพิษทางอากาศ	๒
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)	๒
- มลพิษทางเสียง	๓
- ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓
- พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ	๓
- ทำอย่างไรเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษ	๕
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	๕
อำเภอเมืองปทุมธานี	๕
อำเภอธัญบุรี	๖
อำเภอลองหลวง	๗
อำเภอลำลูกกา	๗
อำเภอสสามโคก	๘
อำเภอลาดหลุมแก้ว	๙
อำเภอหนองเสือ	๑๐
- หน่วยงานภายในจังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	๑๑
- หน่วยงานราชการส่วนกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	๑๒

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วย สิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทำให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย และมีผลเสีย ต่อสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น น้ำ อากาศ ดิน เป็นต้น มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ดี ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาที่สำคัญเหล่านี้มาจากปัญหาย่อย ๆ หลายปัญหา เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่รีบป้องกันแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน

มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ (Water pollution) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหามลพิษอื่น ๆ ปัญหามลพิษทางน้ำมักเกิดกับเมืองใหญ่ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกและสารมลพิษต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้เต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัย ซึ่งมักจะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมาด้วย น้ำทิ้งดังกล่าวมักเป็นสาเหตุของการที่น้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเน่าเหม็น น้ำที่มีสารพิษตกค้างอยู่ เช่น น้ำจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช น้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สารเหล่านี้จะสะสมในวงโคจรโซ่อาหารของสัตว์น้ำ และมีผลต่อมนุษย์ภายหลัง

ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ น้ำที่อยู่ในระดับรุนแรง ซึ่งประชาชนทั่วไป เรียกว่า น้ำเสีย มีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน คือตะกอนขุ่นข้น สีดำคล้ำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน และอาจมีฟองลอยอยู่เหนือน้ำเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ลักษณะของน้ำเสียบางครั้งเราอาจมองไม่เห็นก็ได้ ถ้าน้ำนั้นปนเปื้อนด้วยสารพิษ เช่น ยาปราบศัตรู หรือยาฆ่าแมลง แร่ธาตุ เป็นต้น น้ำที่เป็นมลพิษจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างเห็นได้ชัดกว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพราะก่อก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข
๒. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
๓. ผลกระทบทางด้านสังคม

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

๑. การบำบัดน้ำเสีย
๒. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. การให้การศึกษาศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำแก่ประชาชน
๔. การใช้กฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับ
๕. การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งที่ระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ

มลพิษทางอากาศ

ส่วนใหญ่เกิดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่มี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือไนโตรเจนออกไซด์ เป็นองค์ประกอบ เมื่อรวมกับละอองน้ำในอากาศ จะกลายเป็นสารละลายกรดซัลฟิวริกหรือกรดไนตริก กลายเป็นฝนกรด ตกลงมาอันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและยังทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดการสึกกร่อนได้

สถานที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคหอบหืด เยื่อตาอักเสบ และเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ตลอดจนเสียชีวิตได้

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)

เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศทั่วโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าที่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป ฤดูหนาวจะสั้นขึ้น และมีความชื้นมาก ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้นอาจทำให้พื้นดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทราย และในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้งและรุนแรง บริเวณขั้วโลกความร้อนส่งผลโดยตรงต่อการละลายของหิมะเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มขึ้น มีผลต่อการเกิดอุทกภัย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ปากใบปิดไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในที่สุด

สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) มีชื่อทางการค้าว่า ฟรีออน (Freon) ฟรีออนใช้ในการอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นก๊าซขับเคลื่อนในผลิตภัณฑ์สเปรย์ เป็นส่วนผสมในการผลิตโฟม ใช้กับเครื่องสำอาง ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวทำละลายและทำความสะอาด ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า และใช้เป็นสารดับเพลิง เป็นต้น

มลพิษทางเสียง

สิ่งที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเสียงดังจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์นั้นมีหลายประการ เช่น เสียงอึกทึกที่เกิดจากเครื่องยนต์ตามท้องถนน โดยเฉพาะถนนที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เสียงเครื่องบิน เสียงดนตรีในดิสโก้เทค เสียงเพลงจากหุฟัง เสียงเครื่องจักรของโรงงาน เสียงเครื่องขยายเสียงจากงานชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเสียงจากอื่น ๆ อีกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์และมีเสียงดังเกินเหตุ

ระดับเสียงปกติที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินของคนจะอยู่ในระดับไม่เกิน ๘๐ - ๘๕ เดซิเบล และระดับเสียงในระดับปกติธรรมดาควรไม่เกิน ๕๐ - ๗๐ เดซิเบล แต่ระดับเสียงในดิสโก้เทค เฉลี่ยประมาณ ๙๐ - ๑๐๐ เดซิเบล นับว่าเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ โดยเฉพาะหุฟัง เป็นการนำเอาเครื่องฟังแบบประกบไว้กับหูตลอดเวลา และถ้ามีเสียงรบกวนก็จะเปิดเสียงดังเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มระดับคลื่นเสียงให้มีผลต่อระบบประสาทหูโดยตรง ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูอาจมีผลทำให้เกิดอาการหูหนวกเมื่อมีอายุมากขึ้น และเกิดปัญหาหูตึงได้ในที่สุด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่วนใหญ่เป็นการกระทำของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนน แม่น้ำ ลำคลอง ชายหาด หรือตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ การปลูกสร้าง การตัดป้ายโฆษณาการเดินทางไฟฟ้ายที่ไม่เป็นระเบียบ การปล่อยน้ำเสียหรือควันของโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ถือว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทัศนภาพ เพราะทำให้ความสวยงามของสถานที่ต่าง ๆ ต้องสูญเสียไป

ที่มา : <http://www.mnre.go.th/reo๑๓/th/news/detail/๙๓๗๓>

พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหลัก อันได้แก่ การประกาศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยอากาศเสีย น้ำทิ้งหรือขยะมูลฝอย การจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปัญหามลพิษและเสนอมาตรการในการป้องกันมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จำเป็นในการจัดการมลพิษ ได้แก่ กำหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กำหนดอัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าสินไหมทดแทน หรือ ค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งปรากฏในบทกำหนดโทษ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามความในมาตราของพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมการดำเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานและวิธีการควบคุมการกำจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากกิจการของโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

/ภายใต้...

ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำจัดของเสียสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ห้ามการปล่อยทิ้งน้ำเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการมีระบบบำบัดของเสีย ตลอดจนกำหนดระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานของ EPA (US Environmental Protection Agency)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวข้องในส่วนการกำจัดของเสีย ทั้งการควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง / ผู้รับจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย และการกำหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนรำคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอันตราย ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ควันพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด การเก็บรักษา การเก็บขนและสถานที่กำจัดมูลฝอย การปล่อยน้ำทิ้งและอากาศเสีย

พระราชบัญญัติว่าด้วยอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดยการนำเข้า ผลิต ขนส่ง ใช้งาน การกำจัดและส่งออก ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สมบัติหรือสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งสารอันตรายออกเป็น ๔ ประเภท เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย เพื่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในด้านข้อมูลวัตถุอันตรายและสร้างเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการด้านขยะมูลฝอย ความสะอาดของบ้านเมืองโดยทั่วไป สถานที่สาธารณะใดถูกปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดมลพิษ เช่น ขยะ กลิ่น เหตุเดือดร้อนรำคาญ และทัศนอุจาด (มลพิษภาวะทางสายตา)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยได้กำหนดไว้ให้หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๘ “กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น.....” ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อกระจายอำนาจอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จากพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ นี้ ได้มีการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษที่สำคัญ ได้แก่ งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านต่าง ๆ งานการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ สำหรับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ทำอย่างไรเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษ

เมื่อได้รับปัญหาความเดือดร้อนด้านมลพิษ ประชาชนสามารถดำเนินการแจ้งความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ และแต่ละหน่วยงานมีหลักและวิธีปฏิบัติตามหลักขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่ได้ถือปฏิบัติอยู่ หรือมีอำนาจให้มีการจัดการเรื่องนั้นโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงมีการแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสำนักงานเขตต่าง ๆ พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะเป็นรูปแบบเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีหน้าที่ในการจัดการตามอำนาจหน้าที่

จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น ๗ อำเภอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล แยกตามอำเภอ ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองปทุมธานี

๑. เทศบาลเมืองปทุมธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ ๑๒ ถนนเทศบาล ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๘๑-๖๔๐๐-๑

๒. เทศบาลเมืองบางคูวัด

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนน ๓๔๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๑๕๗-๐๘๔๕

๓. เทศบาลเมืองบางกะดี

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดีเลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๐๑๙-๖๐๓๐-๖

๔. เทศบาลตำบลบางหลวง

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๘๑-๒๑๓๐, ๐๒-๕๙๓-๔๒๒๑, ๐๒-๕๙๓-๔๒๔๐

๕. เทศบาลตำบลหลักหก

สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๓๖-๓๙๘๓-๕

๖. เทศบาลตำบลบางพูน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๓ ซอยบัวยามมี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๖๗-๕๕๙๒-๓

๗. เทศบาลตำบลบางเต็อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเต็อ เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเต็อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๘๑-๔๔๙๙

๘. เทศบาลตำบลบ้านใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๐๑-๑๗๒๑, ๐-๒๕๐๑-๓๐๑๓

๙. เทศบาลตำบลบางชะแยง

สำนักงานเทศบาลตำบลบางชะแยง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๙๗๕-๒๐๙๗, ๐-๒๕๙๘-๒๖๙๐

๑๐. เทศบาลตำบลบ้านกลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๗-๓๔๘๘

๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๙๗๘-๘๑๙๔

๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๘๑-๓๖๘๙

๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๘๑-๖๗๕๔ และ ๐-๒๕๘๑-๖๗๕๖

๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๙๕๙-๖๔๖๕-๘

๑๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๘-๐๐๔๗, ๐-๕๓๑๒-๓๐๔๒

อำเภอธัญบุรี

๑. เทศบาลนครรังสิต

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เลขที่ ๑๕๑ ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐-๒๕๖๗-๖๐๐๐

๒. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ถนนรังสิต - นครนายก คลอง ๓ ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐-๒๙๙๑-๖๖๓๗-๘

๓. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๒ ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๑๐ โทร. ๐-๒๕๔๖-๒๑๙๑-๒

๔. เทศบาลตำบลัญบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลัญบุรี เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐-๒๕๓๗-๔๕๒๕

อำเภอคลองหลวง

๑. เทศบาลเมืองคลองหลวง

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง เลขที่ ๓๓/๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๙๐๑-๕๐๗๗

๒. เทศบาลเมืองท่าโขลง

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๕๒๙-๕๑๔๗

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๑๙๑-๒๙๘๕-๙

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เลขอยู่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๙๐๒-๗๙๑๒

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๐๑๗-๗๓๙๑

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เลขที่ ๑๖/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๐๐๓-๑๑๐๐

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด ถนนคลองหลวง-หนองเสือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐-๒๐๐๑-๗๐๔๐

อำเภอลำลูกกา

๑. เทศบาลตำบลลำลูกกา

สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา เลขที่ ๑๕ ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๙๒-๓๓๕๗-๘

๒. เทศบาลเมืองคูคต

สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐-๒๑๙๑-๑๕๕๖, ๐-๒๑๙๑-๑๕๕๘

๓. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๐-๒๙๘๗-๖๐๐๑

๔. เทศบาลเมืองลาดสวาย

สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๙๘-๗๐๙๑-๓

๕. เทศบาลตำบลลำไทร

สำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๕๖๓-๑๕๒๑

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๙๘๗-๐๓๑๐, ๐-๘๑๙๒-๗๓๑๔๕

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๕๖๓-๑๒๖๒

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๔๙-๖๕๘๙-๙๐

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบึงคอไห

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบึงคอไห หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๕๗-๑๐๓๐-๒

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เลขที่ ๑๔/๒ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๕๐-๗๑๖๗-๘

๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย เลขที่ ๒๙/๒๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๑๐๑-๕๖๑๖-๙

อำเภอสามโคก

๑. เทศบาลตำบลสามโคก

สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๕๘๑-๘๕๓๑-๒

๒. เทศบาลตำบลบางเตย

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเตย เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๗ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๕๙๓-๑๐๓๑, ๐-๒๕๙๓-๑๘๒๑

๓. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๑๙๙-๓๗๖๗-๙

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๙๗๘-๑๑๙๖, ๐-๒๙๗๘-๑๑๙๘

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ เลขที่ ๓๘/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๙๗๙-๑๒๙๑

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๙๗๗-๒๖๙๗, ๐-๒๕๙๓-๒๒๘๙

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ เลขที่ ๘๗/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๕๙๓-๑๐๗๙, ๐-๒๕๙๓-๒๕๗๙

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ถนนวัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๕๙๓-๗๐๔๑

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจิว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจิว หมู่ที่ ๓ ถนนวัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลบ้านจิว
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๙๗๙-๘๓๙๘

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๖๐ โทร. ๐-๒๑๙๙-๓๘๓๓-๔

อำเภอลาดหลุมแก้ว

๑. เทศบาลตำบลระแหง

สำนักงานเทศบาลตำบลระแหง เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลระแหง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๙๗๖-๓๕๕๑-๓

๒. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพระอุดม เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๑๕๐-๗๗๖๑

๓. เทศบาลตำบลคูขวาง

สำนักงานเทศบาลตำบลคูขวาง เลขที่ ๕๐ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๔๐ โทร. ๐๒ ๕๙๙ ๑๘๕๒

/๔. องค์การ...

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๕๙-๓๓๐๕

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระแหง เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๖๙๐

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๕๙-๒๔๖๔, ๐-๒๕๕๙-๑๒๕๕

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๕๕๘-๓๔๓๕-๖

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร. ๐-๒๑๕๗-๑๕๑๓

อำเภอหนองเสือ

๑. เทศบาลตำบลหนองเสือ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๐๗๖

๒. เทศบาลตำบลหนองสามวัง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสามวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๑๕๓-๕๙๑๙-๒๔

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๑๕๙-๘๕๑๙-๒๐

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๕๗๗-๕๕๑๔-๕

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ตำบลบึงชำอ้อ หมู่ที่ ๓ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๙๐๕-๙๙๙๖-๗

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา เลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๙๐๘-๙๑๔๗

/ ๗. องค์การ...

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม เลขที่ ๓๒/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทร. ๐-๒๕๐๕-๘๗๗๑-๒

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๗๗๑๐

หน่วยงานภายในจังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๑๔ ถนนรัฐอำนาจ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๑-๖๕๕๔

- อำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. ๐-๒๕๕๖-๙๐๒๖
- อำเภอสามโคก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก โทร. ๐-๒๕๕๓-๑๓๕๐
- อำเภอลาดหลุมแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๖๔๙
- อำเภอธัญบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี โทร. ๐-๒๕๗๗-๑๕๕๕
- อำเภอลองหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลองหลวง โทร. ๐-๒๕๕๐-๑๒๐๐
- อำเภอลำลูกกา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. ๐-๒๕๖๙-๑๒๔๐
- อำเภอหนองเสือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๐๕๑

๒. สำนักงานทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๕๑-๖๓๔๑

๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๕๑-๕๐๑๕ , ๐-๒๕๕๑-๓๒๒๕-๒๖.

๔. ศูนย์ดำรงธรรม ประจำอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ

- อำเภอเมืองปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. ๐-๒๕๕๑-๖๑๓๐, ๐๒-๘๕๑-๖๑๕๑
- อำเภอสามโคก ที่ว่าการอำเภอสามโคก โทร. ๐-๒๕๕๓-๑๓๔๘
- อำเภอลาดหลุมแก้ว ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๒๗๒
- อำเภอธัญบุรี ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี โทร. ๐-๒๕๗๗-๑๐๐๕
- อำเภอลองหลวง ที่ว่าการอำเภอลองหลวง โทร. ๐-๒๕๒๔-๐๓๕๖
- อำเภอลำลูกกา ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. ๐-๒๕๖๙-๑๒๔๕ , ๐-๒๕๖๙-๑๙๙๔
- อำเภอหนองเสือ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ โทร. ๐-๒๕๕๙-๑๐๔๒

๕. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๕๑-๓๘๘๖, ๐-๒๕๕๑-๖๐๓๘

วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียน

- มาร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งตามที่อยู่

๖. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

- ยื่นเรื่องโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) หรือส่งทางไปรษณีย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

- ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.pathumpao.go.th>

หน่วยงานราชการส่วนกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

มีอำนาจในการตรวจสอบ สั่งปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เฉพาะเรื่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น

ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือฝุ่นละออง

โรงไฟฟ้า (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔)

โรงโม่ บด หรือย่อยหิน (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ)

เตาเผามูลฝอย (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ)

โรงงานเหล็ก (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ)

เตาเผาศพ (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม)

แนวทางการร้องทุกข์ปัญหาพิษของกรมควบคุมมลพิษ

ประสบปัญหาพิษ จะทำอย่างไรดี ปัญหาพิษเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน การเกษตรกรรม รถยนต์ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น ปัญหาพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควัน สารพิษ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนปัญหาพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกรับควบคุมตาม

/พระราช...

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมควบคุมมลพิษและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น ดังนั้น หากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษดังกล่าว สามารถแจ้งร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงข้างต้น หรืออาจแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลหน่วยงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากปัญหาของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังคงได้รับความร้อนอยู่ อาจแจ้งมายัง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ ตามแต่กรณี๒. กรมควบคุมมลพิษช่วยอะไรท่านได้ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษ

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๑ กรณีโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบปัญหา จะต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจังหวัด เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ กรมควบคุมมลพิษ จึงจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

๑.๒ แหล่งกำเนิดอื่น เช่น ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารขนาดใหญ่) ที่ดินจัดสรร กรมควบคุมมลพิษหรือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ สามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยตรง

๒. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ถูกควบคุมตามข้อ ๑ กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ฉบับต่อไปเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่จำกัด อีกทั้งไม่มีอำนาจในการสั่งปิดโรงงาน หรือสถานประกอบการ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์บางกรณีที่มีความซับซ้อน อาจต้องใช้เวลา และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษมีความมุ่งมั่นที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

มลพิษทางน้ำ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารชุด โรงแรม ตลาด ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร สถานพยาบาล ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า การเลี้ยงสุกร ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา

มลพิษทางอากาศ เช่น โรงโม่ บดหรือย่อยหิน โรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้า เตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ โรงงานปูนซีเมนต์ สถานประกอบการกิจการหลอมและตีทองคำ โรงสีข้าว โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ำมันเชื้อเพลิง

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เช่น การทำเหมืองหิน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (กระทรวงอุตสาหกรรม) เว็บไซต์ : <https://i-dee.industry.go.th>
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๔๐๐๐ หรือ www.diw.go.th Email : inform@narai.diw.go.th

ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๑๕๕๕ กด ๑ หรือ www.bma.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ ๑๕๖๗ หรือ www.mahadthai.com หรือ ตู้ ปณ. ๑ ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๗๓๕ หรือ www.monre.go.th หรือ ตู้ ปณ.๓๔๔ ปณ. สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๗๑๗๐-๑ หรือ ตู้ ปณ. ๙๐๐ ปณฝ.
สำนักทำเนียบ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒ หรือ www.rakang.thaigov.go.th

กรมควบคุมมลพิษ

สายด่วนร้องทุกข์ โทร ๑๖๕๐ กด ๑ จดหมายมาที่กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๕๕๖
ตู้ ปณ. ๓๓ ปณ. สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ www.pcd.go.th Email : e-petition@pcd.go.th
ผู้ร้องทุกข์ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยกรมฯ จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์

ที่อยู่(ผู้ร้อง).....

วัน.....เดือน.....ปี.....

เรื่อง (ระบุชื่อเรื่องที่ต้องการร้องเรียน)

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ/ ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

รายละเอียดของคำร้องทุกข์ ควรประกอบด้วย

๑) ชื่อ ที่อยู่ของโรงงานหรือสถานประกอบการ

๒) ปัญหาที่ได้รับ

๓) ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน เอกสารอ้างอิง ที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

ลงชื่อ - สกุล (ผู้ร้อง)

เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)

กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

๑.ระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

เว็บไซต์ : <https://i-dee.industry.go.th>

กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐-๒๕๕๐-๒๘๗๖-๗

<http://ictapp.moph.go.th/servicelink/complaint/index.php?page=principles>

ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐-๓๖๒๐-๐๓๓๔ - ๕

<http://๒๐๓.๑๕๗.๗๑.๑๑๕/complaint/>
